

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

## SISB – เหมือนยังไม่อยากลง (ตอนนี้)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มาจั่วหัว...** ก็ว่ากันที่ ตลาด หรือ SET Index ไปตามข้อความที่จั่วหัวเลยนั่นแหละครับ

อาการเปิดตลาดแล้วลบหรือลงไปก่อนเลย ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกของบรรยากาศตลาดหุ้น เราเห็นๆ เจอๆ กัน อยู่แล้วบ่อยๆ... แต่ด้วยอาการที่เหมือนจะวิ่งทางขึ้นมาเรื่อยๆ ในระหว่างชั่วโมงการซื้อขาย แม้ว่าจะไป ด้วยค่าลบก็ตาม แต่ด้วยรูปแบบของการแกว่งตัว ก็อาจจะต้องเรียกว่า ลงแค่นี้พอแล้ว หรือ ไม่อยากลงจะไป ต่ำกว่านี้อีกแล้วดีกว่า... ถ้าจะลงจริงๆ วันนี้หรือ ในสัปดาห์นั้นแหละ อาจจะให้เห็นกันชัดๆ เลยก็ว่าได้ ลองเอา เส้น MA. ระยะสั้น ที่เหนือเมฆเคยกล่าวไว้ว่า สูงสุดคืนสู่สามัญ เอาระยะสั้น แค่นี้แต่ยาวกว่ากันก่อนก็ได้ แล้วก็ว่าไปตามแนวโน้มของเส้น เส้นระยะสั้น จะบอกแนวโน้มระยะสั้นเอง แล้วก็ดูกันต่อเนื่อง ก็จะเข้าสู่ การดูระยะยาวได้ต่อไป... จริงๆ เส้นระยะสั้น ใช้เป็นจุดรับได้อีกด้วยนะครับ แล้วค่าของแนวโน้ม จะบอกว่า เราควรรับหรือควรจะไม่รับ หรือ ถึงเวลาจะลง จะขายหรือไม่ขาย แล้วขายไม่ทัน ก็จะมีจังหวะบอกให้ขาย เพียงแต่เราอ่านสัญญาณหรืออ่านจังหวะเป็นหรือเปล่า ก็เท่านั้นแหละ... ไหนๆ ก็บอกมาแล้วว่า เอา MA. ที่เป็นระยะสั้น ซึ่งถ้าใครไม่รู้จะเอาเส้นเท่าไร เหนือเมฆบอกแล้ว เขียนๆ แค่นี้ ก็ลองแค่ SMA25days พอ หรือจะลอง SMA20days ก็ได้... (บางคนก็ใส่เข้าไป 2 เส้นคู่กัน ใช้เป็นแนวรับและอ่านแนวโน้ม)... ซึ่งตอนนี้ ลองเอา 2 เส้น นี้ ไปใช้ใน SET Index ดูกันก็ได้จะครับ แล้วท่านที่ชอบเก็งกำไร รอบเล่นรอบ ก็จะรู้ว่าว่า ในตอนนี้ เราควรจะทำอย่างไร... หรือ จริงๆ แล้ว ในวันศุกร์ (12/6/2020) ที่ผ่านมาน่า ต้องทำอย่างไร

**ดูตามเกม...** ก่อนที่จะถึงวันศุกร์ ก็ได้มีการขึ้นมาก่อนแล้วละนะ แต่เมื่อตลาดวันศุกร์

เหมือนจะไม่เอื้อให้ขึ้นทันที ก็มีแรงกดดันในช่วงเปิดตลาด... แต่พอทำๆ ก็เข้าสู่เรื่องราวเดิม ไม่อยากลง

**แนวรับ : ... 10.0-9.5 ถ้ามีให้เก็บ ก็ต้องเก็บ (ไม่หลุด 9.0 อุ่นใจ)**

**เป้าหมาย : ... 10.8-11.0 แค่อคิดจะขาย ผ่านได้ มองยาว ๆ กันเลย**

Price Chart...(SISB)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น SISB...** ระยะนี้ เริ่มจะมีให้เห็นบ้างแล้ว กับสัญญาณของ MA. ที่เราเคยใช้กันมาก่อนหน้านี้ คือ รูปแบบของ Bullish Pattern in MA. หรือ หมายถึง การเป็นภาวะกระทิงนั่นเอง... ใครจะว่า ทำไม่ไม่มีเครื่องมือที่ใช้จับสัญญาณซื้อ ตั้งแต่ 6 บาท ต้นๆ หรือ อาจจะแถวๆ 8 บาทต้นๆ ก็ได้ ... ไม่มีหรือ คำตอบคือ มีครับ แค่ในภาพนี้ ก็มีแล้วละ เห็นแล้วด้วย แต่ก็ราคาแถวๆ 7 บาทต้นๆ ... ต้องเข้าใจนะครับ เราไม่สามารถจะขี้อ้ว ในราคาต่ำๆ แปลว่าไม่ได้ซื้อได้ราคาต่ำสุด แล้วก็ไม่สามารถขายได้ในราคาสูงสุด เอาแค่อซื้อ แล้วขายเมื่อไร ต้องเป็นกำไรให้ได้ ก็พอแล้วมั้ง สำหรับเก็งกำไร ที่เอาภาพ MA. ชุดนี้มาดู ก็ลองๆ ตามดูนะครับ จะไปถึงไหน

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบีอี เคย์ ฮีเยน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มิควรใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือให้คำแนะนำในการทำหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน